






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

17 ธันวาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> กัญชา</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. กฎหมายควบคุมกัญชา สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, Chiangmainews, Soudhithak, ch7) - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเผยหลังหารือร่วมกับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เกี่ยวกับการกำกับควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ไม่ถูกต้อง มีความเห็นตรงกันว่าควรทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลหรือร่วมกันอีกครั้ง เพราะข้อสั่งการต่าง ๆ ในการพูดคุยกันครั้งแรกที่จะส่งไปยังพื้นที่อาจยังไม่ชัดเจนมากนัก ถ้า รมช.สธ. ได้เข้ามานั่งหัวโต๊ะกำกับเรื่องนี้เองจะได้มีการพูดคุยตรงกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อัยการ ก.การยุติธรรม รวมถึงกรมการปกครอง ก.มหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร ในช่วงบ่ายวันที่ 19 ธันวาคมนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนในการสั่งการ ข้อกฎหมาย รวมถึงจะเชิญกรมอื่น ๆ ในสังกัด สธ. มาร่วมกันหารือด้วย - นายพิพัฒน์ นนทนาธรณ์ นายกส.คมนักวิจัยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการฟังการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ 14 ธ.ค. ที่ผ่านมา มีความกังวลว่าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชา พ.ศ. ... จะไม่ทันในสมัยประชุมนี้ จะทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสการพัฒนากัญชาทั้งระบบ ทั้งที่ทำมาดีแล้ว พบว่า ส.ส. ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์กัญชาอย่างมาก ทางสมาคมนักวิจัยฯ ยินดีที่จะจัดอบรมให้ฟรี</p> <p>2. เตรียมออกระบบ เสียบบัตรประชาชนกัญชา สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ch7, Chiangmainews) - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ตามที่ประกาศ สธ. กำหนดว่าผู้ที่จำหน่ายสมุนไพรควบคุม คือ ซ่อดอกกัญชา จะต้องมาขออนุญาตกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ ก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดขั้นตอน เพื่อใช้โปรแกรมบันทึกและส่งต่อข้อมูลการขายซ่อดอกกัญชาแห่งในร้านค้าที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยกำหนดให้เจ้าของร้านต้องแจ้งปริมาณกัญชาที่ครอบครอง แหล่งข้อมูลที่ซื้อมาและขายไป ผู้ซื้อต้องมีอายุเกิน 20 ปี โดยต้องเสียบบัตรประชาชนเพื่อเป็นฐานข้อมูลเชื่อมโยงกับระบบของกรมฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลในระบบได้แบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ คกก.ควบคุมสารเสพติดนานาชาติ หรือ INCB ซึ่งมีความห่วงกังวลเรื่องการควบคุมการขายซ่อดอก</p> <p>3. ยืนยันกัญชาในขณะนี้ไม่ถึงเป็นยาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, ทวีช่อง 7 - นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ยอมตัดมาตรา 3 ออกทั้งหมด ทำให้มีการตีความว่ากัญชาจะมีสถานะกลับไปเป็นยาเสพติด ว่า ที่ประชุมสภาฯ มีการพิจารณาถึงมาตรา 3 ซึ่งระบุว่า เรื่องของกัญชา กัญชง และสารสกัด ตามกฎหมายนี้ ไม่ถือเป็นยาเสพติด ถ้าถามว่าตอนนี้กัญชายังเป็นยาเสพติดหรือไม่ คงไม่ได้ดูตามกฎหมายนี้ และมาตรา 3 ไม่กระทบกับมาตราอื่น ๆ ในร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ยืนยันกัญชาในขณะนี้ไม่ถึงเป็นยาเสพติด ซึ่งตามประกาศ สธ. ที่ระบุชื่อยาเสพติดประเภท 5 ไม่มีชื่อกัญชา ตั้งแต่ยอด ซ่อดอก ใบ ลำต้น กิ่งก้าน จนถึงรากไม่มีส่วนไหนเป็นยาเสพติดเลย มีเพียงสารสกัด THC เกิน 0.2% โดยน้ำหนักเท่านั้นที่ยังเป็นยาเสพติดอยู่ การจะให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดต้องพิจารณาเห็นชอบและเสนอโดยคณะอนุกรรมการยาเสพติดให้โทษของ ออย. ต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ส. และการประกาศระบุชื่อยาเสพติด เป็นอำนาจสุดท้ายของคณะกรรมการ ป.ป.ส. ที่ต้องเห็นชอบก่อนแล้ว รมว.สธ.ถึงลงนาม</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>สายพันธุ์โควิด 19 สื่อนำเสนอ : นสพ.แนวหน้า - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ข้อมูลของ WHO ติดตามสายพันธุ์โควิด 19 ที่ระบาดทั่วโลกขณะนี้เกือบ 100% เป็นโอมิครอน และแตกลูกหลานเป็นสายพันธุ์ย่อยกว่า 540 สายพันธุ์ ในจำนวนนี้มี 61 สายพันธุ์ย่อยที่ผสมข้ามสายพันธุ์กันเอง ที่ต้องจับตาใกล้ชิดมี 5 สายพันธุ์ย่อย ซึ่งสายพันธุ์ ด้งนี้มีคัมกันมากขึ้น โดยเฉพาะ BA.2.75 ที่ลาม 85 ประเทศ เริ่มถูกแทนที่โดย XBB ซึ่งกระจายไป 70 ประเทศทั่วโลก ระบาดในอินเดียมากที่สุดถึง 62.5% ทั้งนี้ หากตรวจ ATK แล้วผลออกมาเป็นบวกแปลว่าติดเชื้อ ควรแยกตัวจากผู้อื่นอย่างน้อย 7-10 วัน จนกว่าอาการดีขึ้น ไม่มี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใช้ และตรวจซ้ำได้ผลลบ จึงออกมาใช้ชีวิตป้องกันตัวเคร่งครัดจนครบสองสัปดาห์ หากป่วยแต่ตรวจได้ผลลบ อย่าเพิ่งวางใจ อาจเป็นผลลบปลอม จึงควรตรวจซ้ำทุกวัน อย่างน้อย 3 วันติดกัน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมพระองค์ภา</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, newtv, news1live, 77kaoded)</p> <ul style="list-style-type: none"> - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นการส่วนพระองค์ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย - ชำราชากรและประชาชนเข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ที่ รพ.จุฬาฯ 	-
<p>มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, thailandplus, thaigov, mcot) NEWS FM 100.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดงาน "Thailand Friendly Design Expo 2022" มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 จัดโดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่าย Friendly Design ไทย - นานาชาติ พร้อมมอบรางวัล Friendly Design Awards 2022 ให้กับ 11 หน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมและสร้างอารยสถาปัตย์เป็นมิตรกับคนทั้งมวล พร้อมกล่าวว่า การให้ความสำคัญและส่งเสริมการดำเนินงานด้านอารยสถาปัตย์ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งให้ประเทศไทยเป็นทั้งเมืองสุขภาพและเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล และจะช่วยฟื้นฟูประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้ก้าวหน้า เข้มแข็ง ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 	-
<p>การบรรจุข้าราชการกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, thaigov, hfocus, thailandplus. mcot)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สธ. ได้รับมอบหมายให้รับเรื่องจากชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) ตัวแทนเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข 63 สายงาน และชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข 11 สายงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานเรื่องความก้าวหน้าในสายงานต่าง ๆ ยืนยันพร้อมดูแลทุกสายวิชาชีพ กรณีบรรจุข้าราชการโควิดรอบ 2 การกำหนดตำแหน่งนักสาธารณสุข จะประสานติดตามให้ข้อมูล ก.พ. เพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนการปรับสายงานเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่มีการศึกษาต่อในระดับสูง เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตามระเบียบของ ก.พ. ที่ใช้กับข้าราชการทุกหน่วยงาน ซึ่งจะมีกรอบอัตรากำลังกำหนดตำแหน่งและจำนวนข้าราชการกลุ่มต่าง ๆ และมีกฎเกณฑ์การบรรจุที่จะต้องผ่านการสอบภาค ก ก่อน สำหรับเรื่องค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยปฏิบัติงานโควิด 19 ขณะนี้มีการเบิกจ่ายถึงเดือนมิถุนายน 2565 ส่วนที่ยังตกค้างและยังขาดอีก 3 เดือน คือ กรกฎาคม - กันยายน 2565 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อขอจัดสรรงบกลางต่อไป - นายรัชกี สารี ผู้ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข 63 สายงานที่ปฏิบัติงานโควิด 19 และต้องการบรรจุ และเลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) กล่าวว่า พวกตนเดินทางมาสวัสดิ์ปีใหม่ รมว.สธ. และปลัด สธ. แต่ท่านติดภารกิจ ซึ่งทาง สธ.ไม่ได้ ینگเฉย โดยมีโฆษก สธ. ซึ่งเข้าไปปัญหาบุคลากรมารับเรื่องดังกล่าวแทน พวกตนมาติดตามการเรียกร้องสิทธิ ค่าตอบแทน ความก้าวหน้าต่าง ๆ ทั้งการบรรจุข้าราชการโควิด 19 รอบสอง 63 สายงาน ซึ่งสธ. ส่งหลักเกณฑ์ให้ ก.พ.แล้ว แต่ทราบว่าคุณตกกลับให้พิจารณาใหม่ ซึ่งรองปลัด สธ. ให้ข้อมูลว่าจะมีการหารือกับ ก.พ. ในเดือนนี้ จึงมาติดตามความคืบหน้า 	-
<p>รับมอบตำรับยาโบราณ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์มติชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ รับมอบตำรับตำรายาโบราณอันทรงคุณค่า 2 ตำรับ ได้แก่ ตำรายาหอมพร เล่ม 1 ว่าด้วยพระคัมภีร์อติสารวรรคโบราณะกรรมแลปัจจุบันนะกรรม และ ตำรายาโบราณ พระโอสถปราสาททอง จากมูลนิธิราชสกุลอามาตย์ ใน พ.ล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สืบทอดมากกว่า 300 ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการแพทย์แผนไทย 	-
<p>ชู 6 วิถีชีวิตสร้างคนไทยสุขภาพดี</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, กรมประชาสัมพันธ์, Chiangmainews)</p> <ul style="list-style-type: none"> - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย ศ.(จุติคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสร้างความ 	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เข้มแข็งทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข พร้อม ชู 6 วิถีชีวิต สร้างคนไทยสุขภาพดีเพื่อให้เกิดการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิต สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของประเทศให้ยั่งยืน ประกอบด้วย 1.การบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 2.นอนหลับเพียงพอ 3.การจัดการความเครียดและอารมณ์ 4.การจัดการด้านความสัมพันธ์ 5.การจัดการบุหรื เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด และ 6.การมีกิจกรรมทางกาย</p>	
<p>กรมอนามัย พร้อมรับ "สังคมผู้สูงอายุ"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์) ทีวีช่อง 7</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการส่งเสริมคุณภาพ และนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นเวทีให้ สสจ. อปท. และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นตัวช่วยในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสุขแข็งแรง บูรณาการการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนพัฒนาระบบบริการให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลสุขภาพ มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กรมอนามัยได้มอบรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุประเภท Oral presentation และ Poster presentation จำนวน 6 รางวัล และมอบโล่เชิดชูเกียรติรางวัลชนะเลิศ 7 ประเภท อาทิ ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวิตมีสุขดีเด่น ชมรมผู้สูงอายุดีเด่น นวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น และผู้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดีเด่น</p>	
<p>ลงพื้นที่ตรวจกระแสเข้าปีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยโพสต์, ch7, INN, thebangkokinsight, mcot, thailandplus)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. เผยว่า ออย. ร่วมกับ สสจ. ทั่วประเทศ ลงพื้นที่ตรวจกระแสเข้าของขั้วปีใหม่สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค เตือนผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องแสดงรายการอาหารที่บรรจุข้อความภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน ระบุ ชื่อ ประเภทหรือชนิดของอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในกระเช้าอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน คำแนะนำประชาชนกรณีซื้อกระเช้าของขวัญที่จัดไว้แล้ว ควรเลือกที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีฉลากแสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหาร กรณีซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าเอง อาหารกระป๋องต้องไม่บูบู่หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว และไม่ปนสนิม สังเกตฉลากควรแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน ทั้งนี้ แนะนำให้เลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)" นอกจากนี้แนะนำให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องสำอาง สมุนไพรที่มีส่วนประกอบของกัญชา กัญชง ที่ได้รับอนุญาตจาก ออย. มาจัดกระเช้าด้วยตนเอง หรือเลือกซื้อกระเช้าที่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าว</p>	-
<p>เตือนอย่าดื่มเหล้าคลายหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน คอลัมน์ สองโรคไขสุขภาพ, ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ความเชื่อที่ว่าดื่มสุราทำให้ร่างกายอบอุ่น เป็นความเชื่อที่ผิดและอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ เมื่อดื่มสุราเข้าสู่ร่างกายในระยะแรกหลอดเลือดฝอยใต้ผิวหนังจะขยายตัวทำให้รู้สึกอบอุ่นขึ้นเพียงชั่วคราว จากนั้นจะเริ่มระบายความร้อนมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลง นำไปสู่ความเสี่ยงการเกิดภาวะไฮโปเทอร์เมีย หรือภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิลดต่ำเกิน ทำให้เกิดความเสียหายต่ออวัยวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวใจและสมอง เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงได้ ในรายที่ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก จะออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางทำให้ง่วง ซึม และอาจหลับไปหากมีเครื่องดื่มอุ่นให้ความอบอุ่นไม่เพียงพอยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้</p>	-
<p>พบโฆษณาอ้างรักษาโรคตา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mcot</p> <p>- ออย. พบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ WIBERRY อ้างสรรพคุณรักษาโรคตา ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบเป็นข้อมูลลวง เนื่องจากการโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการแสดงคุณสรรพคุณอันเป็นเท็จ หลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่อนุญาตให้โฆษณาในทิศทางที่เกี่ยวกับการรักษาโรคต่างๆ</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>แจ้งงดจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคผู้ที่ไม่ได้สิทธิบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaigov</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. เผย พบการส่งข้อมูลเท็จทางไลน์แจ้งให้หน่วยบริการงดการจัดบริการส่งเสริมป้องกันโรคให้กับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรทอง ขอให้ประชาชนและบุคลากรอย่าหลงเชื่อและไม่ส่งต่อข้อมูลเท็จดังกล่าว ยืนยัน สธ. และ สปสช. ร่วมกันดูแลให้หน่วยบริการทั้งในและนอกสังกัด สธ. จัดบริการด้านการส่งเสริมป้องกันโรคให้กับประชาชนทุกคน ทุกสิทธิ ตามปกติ ระหว่างรอความชัดเจนทางข้อกฎหมายเกี่ยวกับขบวนการนี้ ไม่ให้เกิดผลกระทบการเข้ารับบริการ</p> <p>เป็นตะคริวบ่อยเสี่ยงอัมพฤกษ์อัมพาต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- กรมการแพทย์ เผย ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อออนไลน์เรื่องเป็นตะคริวบ่อยจะทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ตะคริวเป็นโรคของกล้ามเนื้อหรือเส้นประสาทส่วนปลาย ไม่เกี่ยวกับหลอดเลือดโดยเฉพาะและไม่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมองที่จะเป็นเหตุให้กลายเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ จึงไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองแต่อย่างใด</p> <p>กินแคปซูลมากจะได้รับอันตราย สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- อย. เผยตามที่มีการแชร์ข้อความชวนเชื่อเรื่องกินยาแคปซูลมากจะได้รับอันตรายจากตัวแคปซูล ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ พร้อมชี้แจงว่าไม่จำเป็นต้องกังวล เนื่องจากเปลือกแคปซูลทำมาจากเจลาติน น้ำ และสีที่ใช้ในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แคปซูลเป็นรูปแบบยาที่มีลักษณะสั้น ทำให้กลืนง่าย เปลือกแคปซูลมีประโยชน์ในการช่วยนำส่งยา ช่วยในเรื่องการกลบกลืนและรสที่ไม่ดีของยา และยังสามารถใช้ระบุเอกลักษณ์ของยา แยกชนิดของยาค้างด้วย</p> <p>เมล็ดปลาไหลเพื่อรักษาโรคมะเร็ง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดปลาไหลเพื่อ รักษาโรคมะเร็ง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่ายังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัด โดยปลาไหลเผือกถูกจัดอยู่ในบัญชียาสมุนไพรและบัญชียาหลักแห่งชาติในกลุ่มยาแก้ไอ มีการนำรากของปลาไหลเผือกมาใช้ร่วมกับสมุนไพรอื่น ๆ ซึ่งมีสรรพคุณทางยาหลายด้าน ได้แก่ แก้ไอ ขับหืด ไอ แก้อาเจียน แก้อาการท้องผูก ขับพยาธิ เป็นต้น</p>	
<p>ความเห็นในการพัฒนาระบบสาธารณสุข สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจไม่ใช้หมอบ่น-aggressivenotdoctor โปสเตอร์ว่า สิ่งที่ยากเห็นต่อไปนี้ คือ การสอน CPR และการใช้เครื่อง AED ตั้งแต่วัยประถมและมีการทบทวนทุกปี, พัฒนาเส้นทางคมนาคม ส่งต่อผู้ป่วยที่ดีมีประสิทธิภาพ, การเพิ่ม/ เปลี่ยนอุปกรณ์ในรพ. ให้มีความพร้อมสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน และกระจายบุคลากรหรือเพิ่มอัตรากำลังไปยังต่างจังหวัด/ ชุมชน ซึ่งมีผู้มาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ในเชิงเห็นด้วย</p>	-